





กระทบกระเทือนบริเวณหลัง และอีกกลุ่มหนึ่งที่พบได้มากก็คือกลุ่มอายุหลัง 65 ปีไปแล้ว กลุ่มนี้จะเป็นกระดูกเสื่อมเฉยๆ พอผ่านพ้นวัยไปกระดูกจะเริ่มเสื่อม เพราะผ่านการใช้งานมานาน (วิชาญ, 2557) แนวกระดูกสันหลังประกอบด้วยกระดูกสันหลังจำนวน 30 ชิ้น เริ่มตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนคอ 7 ชิ้น กระดูกสันหลังส่วนกลางจำนวน 12 ชิ้นและกระดูกสันหลังส่วนล่างหรือเอวอีก 5 ชิ้น แต่ละส่วนของกระดูกสันหลังบริเวณคอ ออกและเอวทั้ง 24 ชิ้นนี้ เชื่อมกันด้วยเนื้อเยื่อซึ่งเป็นแผ่นกลมเรียกว่าหมอนรองกระดูกด้านในหมอนรองกระดูกมีลักษณะเหนียวนุ่มส่วนด้านนอกแข็ง ช่วยให้หลังมีความยืดหยุ่นขณะเคลื่อนไหวและปกป้องกระดูกจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดแรงกระแทกอย่างการเดินยกของ หรือบิดตัว ส่วนกระดูกสันหลังซี่ที่ 25 – 30 เชื่อมต่อยาวมาถึงบริเวณก้นกบเป็นเส้นเดียวกัน ไม่มีหมอนรองกระดูกรองรับเหมือนกระดูกสันหลัง 24 ชิ้น หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่คอ ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดตื้อบริเวณไหล่และแขน หากกระดูกทับเส้นเกิดขึ้นบริเวณเส้นประสาท ไซอาติก(Sciatic Nerve) ซึ่งเป็นเส้นประสาทที่ยาวที่สุดในร่างกายเริ่มตั้งแต่ด้านหลังบริเวณเชิงกราน ก้น ร้าวลงไปถึงขาและเท้าทั้งสองข้าง ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บตั้งแต่ก้นลามไปถึงต้นขา หลัง สะโพก น่อง และเท้าโดยมีอาการเจ็บเล็กน้อยจนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ป่วยจะได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการปวด ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ บางรายต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง เพิ่มภาระทางเศรษฐกิจให้ครอบครัว กระทบกับสภาวะทางสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

### วิธีดำเนินการศึกษา

เป็นการศึกษาเฉพาะรายประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยความสมัครใจจำนวน 2 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นผู้สูงอายุ ได้รับการรักษาแบบอนุรักษ์แล้วไม่ได้ผล สมัครใจเลือกการรักษาด้วยการผ่าตัดจากหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลปราสาท ปี 2561 วิธีการศึกษาประกอบด้วย

- 1.ทำบันทึกข้อความขออนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลทั่วไปจากเวชระเบียนของกลุ่มตัวอย่าง
  - 2.เมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทแล้ว ผู้ศึกษาแจ้งผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อขออนุญาตทำการศึกษา อธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา การพิทักษ์สิทธิและการรักษาความลับของผู้ป่วย เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยแล้ว ผู้ศึกษาจึงวางแผนการศึกษาโดยใช้กระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน ดังนี้
    - 1.การประเมินภาวะสุขภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลจากการตรวจร่างกาย การซักประวัติและศึกษาประวัติการเข้ารับการรักษาจากเวชระเบียนผู้ป่วย ในโปรแกรม อิเลคทรอนิกส์ (Hos - xp) ครอบคลุมตามที่ต้องการ เพื่อนำสู่การวางแผนการพยาบาล
    - 2.วินิจฉัยการพยาบาล การนำความต้องการหรือปัญหาทางสุขภาพของผู้ป่วย ที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงจนสรุปได้ว่าผู้ป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพ มาเขียนเป็นข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
    - 3.วางแผนการพยาบาลโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากตำรา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดพยาธิสภาพกับกระดูกสันหลังและการผ่าตัด ตลอดจนปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคกระดูกสันหลังและพยาบาลเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ เป็นการวางแผนการพยาบาลตั้งแต่การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดตลอดจนการฟื้นฟูสภาพ
    - 4.ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่วางไว้ ครอบคลุมทุกระยะของการรักษาในโรงพยาบาล
    - 5.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล และสรุปผลการพยาบาล
- การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงพรรณนา





ข้อมูลทั่วไป	ผู้ป่วยรายกรณีที่ 1	ผู้ป่วยรายกรณีที่ 2	การวิเคราะห์
การผ่าตัด	ผ่าตัด Laminoplasty C3 – C7 วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 14.12 – 16.20 น.	ผ่าตัด Decompressive Laminectomy with Posterolateral Fusion with posterior instrumentation L3 -5 วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.32 – 15.18 น.	รายที่ 1 ผ่าตัดบริเวณคอด้านหลังใช้เวลาผ่าตัด 2 ชั่วโมง 8 นาที รายที่ 2 ผ่าตัดบริเวณเอวด้านหลังใช้เวลาผ่าตัด 1 ชั่วโมง 14 นาที การใช้เวลามีความแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ป่วยรายที่ 1 มีพยาธิสภาพหลายระดับตั้งแต่ C3 – C7 ซึ่งควบคุมระบบประสาทและกล้ามเนื้อแขนและขาทั้ง 2 ข้าง รวมถึงระบบขับถ่าย จึงต้องมีการผ่าตัด 4 ระดับ มากกว่ารายที่ 2 ซึ่งทำการผ่าตัด 2 ระดับ
ภาวะแทรกซ้อน	Constipation	ไม่มีภาวะแทรกซ้อน	รายที่ 1 มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากพยาธิสภาพของโรคทำให้สามารถควบคุมการอุจจาระได้
Care giver	พี่สาว 1 คน	บุตร 2 คน	การวางแผนการจำหน่าย care giver มีความสำคัญในการฟื้นฟู การดูแลผู้ป่วยรายที่ 1 ต้องใช้เครือข่าย อสม.ร่วมดูแลในพื้นที่
ระยะเวลาในการพักในโรงพยาบาล	17 วัน (วันที่ 22 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561)	10 วัน (วันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561)	ผู้ป่วยรายที่ 1 อยู่โรงพยาบาลนานกว่า เนื่องจากหลังผ่าตัด ต้องฟื้นฟูสภาพในโรงพยาบาล การฝึกลุก ฝึกนั่ง และฝึกเดิน ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า จากการนอนติดเตียงมา 1 เดือน กล้ามเนื้อไม่ได้รับการกระตุ้น การใช้งาน จึงต้องฝึกความแข็งแรง และการควบคุมการทำงาน ให้กลับมาเป็นปกติ

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ป่วยทั้ง 2 รายเป็นผู้สูงอายุ ประกอบอาชีพที่ต้องอยู่ในอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องซ้ำๆเป็นเวลานาน เมื่ออายุมากขึ้นอาการที่เกิดจากความเสื่อม มีอาการและอาการแสดงมากขึ้น โดยเริ่มจากอาการปวด ต่อมาปวดมากขึ้น ทั้งคู่ได้รับการรักษาแบบอนุรักษ์ ซึ่งต่อมาไม่ได้ผล จึงต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วนคอ ซึ่งประสาทไขสันหลังบริเวณนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายของระบบหายใจ กล้ามเนื้อกระบังลม แขน ขา ทั้ง 2 ข้าง มีภาวะพึ่งพาสูง ทำให้ความรู้สึกรู้สึกมีคุณค่าในตนเองน้อย















